

**BIỂU THEO DÕI CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2024**

Số TT	Tên nhiệm vụ; mã số nhiệm vụ	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ	Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính	Mục tiêu của nhiệm vụ	Kết quả thực hiện (Tóm tắt)	Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc	Kinh phí thực hiện
01	- Dự án: "Quản lý và phát triển Nhân hiệu chứng nhận "Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì" cho sản phẩm chè Shan tuyết huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang"	- Tổ chức chủ trì Dự án: Viện Kinh tế và Phát triển.	- Họ và tên chủ nhiệm Dự án: TS. Trần Thế Cường. - Người tham gia chính: 1. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký - Viện Kinh tế và Phát triển; 2. ThS. Lê Như Thịnh - Thành viên chính - Viện Kinh tế và Phát triển; 3. TS. Bùi Văn Quang - Thành viên chính - Viện Kinh tế và Phát triển; 4. TS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Thành viên chính - Viện Kinh tế và Phát triển; 5. CN. Hoàng Thị Trang - Thành viên chính - Viện	Mục tiêu của Dự án: 1. Mục tiêu chung: Quản lý và phát triển NHCN "Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì" đối với sản phẩm chè Shan tuyết của huyện Hoàng Su Phì (HSP), tỉnh Hà Giang thông qua việc phát triển các sản phẩm chè Shan tuyết và xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm chè Shan tuyết nhằm khai thác hiệu quả NHCN "Chè Shan tuyết HSP". 2. Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và phát triển NHCN "Chè Shan tuyết HSP"; - Đánh giá nhu cầu thị trường, người tiêu dùng, khách du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang về các sản phẩm chè Shan tuyết mang NHCN; - Xây dựng hệ thống công cụ quản lý, phát triển NHCN, bộ công cụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm NHCN "Chè Shan tuyết HSP" - Nâng cao năng lực của	Kết quả thực hiện: Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ: - Mức độ hoàn thành các nội dung công việc so với Thuyết minh và Hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ: Đơn vị đã hoàn thành các nội dung công việc được thể hiện trong Thuyết minh nhiệm vụ được duyệt và Hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Kinh tế và Phát triển: - Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và phát triển NHCN "Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì"; - Đánh giá nhu cầu thị trường, người tiêu dùng, khách du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang về các sản phẩm chè Shan tuyết mang NHCN; - Xây dựng hệ thống công cụ quản lý, phát triển NHCN, bộ công cụ quảng bá, giới thiệu sản phẩm NHCN "Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì" - Nâng cao năng lực của người sản xuất và chế biến chè Shan tuyết trong sử dụng và quản lý NHCN; - Xây dựng giải pháp quản lý và phát triển NHCN "Chè Shan tuyết HSP" phù hợp với thực trạng sản xuất và thị trường. - Phương án tổ chức quản lý, triển khai nhiệm vụ: Đạt yêu cầu. - Sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ: Đúng, đủ theo Hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Kinh tế và Phát triển: + Hoàn thành 01 báo cáo khảo sát hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và quản lý, phát triển NHCN chè Shan tuyết HSP, cũng như đánh giá được nhu cầu của người tiêu dùng là khách du lịch trên địa bàn với các sản phẩm chè mang NHCN. Các đánh giá, phân tích là căn cứ cho việc triển khai các hoạt động của dự án; + Tư vấn và tổ chức thành lập Hội Chè huyện HSP với	- Thời gian bắt đầu: 12/2022. - Thời gian kết thúc: 6/2024.	- Kinh phí thực hiện: 315.605.000đ Trong đó: - Ngân sách NN-SNKH: 315.605.000đ - Nguồn khác: 0đ

			<p>Kinh tế và Phát triển.</p>	<p>người sản xuất và chế biến chè Shan tuyết trong sử dụng và quản lý NHCN; - Xây dựng giải pháp quản lý và phát triển NHCN “Chè Shan tuyết Hoàng Su Phì” phù hợp với thực trạng sản xuất và thị trường.</p>	<p>Điều lệ hoạt động, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đội ngũ quản lý Hội. Hội Chè huyện HSP cùng với UBND huyện và các phòng chức năng sẽ tham gia quản lý và phát triển NHCN Chè Shan tuyết HSP; + Xây dựng được hệ thống văn bản quản lý gồm Quy chế quản lý và sử dụng NHCN, Quy chế cấp và thu hồi NHCN Chè Shan tuyết HSP giúp hình thành bộ công cụ và quy trình quản lý NHCN; + Xây dựng được Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng NHCN Chè Shan tuyết HSP; + Xây dựng Bộ tài liệu tập huấn và báo cáo kết quả các lớp tập huấn; + Xây dựng Hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch cho các cơ sở là mô hình điểm cho các sản phẩm chè Shan tuyết Hoàng Su Phì; + Xây dựng được Chiến lược phát triển thị trường chè Shan tuyết Hoàng Su Phì; - Khả năng duy trì, nhân rộng kết quả thực hiện: Dự án có khả năng nhân rộng.</p>		
--	--	--	-------------------------------	---	--	--	--

Ghi chú: Căn cứ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 11/2023/TT-BKHHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHHCN ngày 11/6/2014 quy định Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.